

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายศรารุช จรมั่งนอก	ประธานสภา	ศรารุช จรมั่งนอก
๒	นายทิศ ใจหาญ	รองประธานสภา	ทิศ ใจหาญ
๓	นายอรัญ ดีเกียรติถาวร	เลขานุการสภา	อรัญ ดีเกียรติถาวร
๔	นายศิวกร เทียบมาก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ศิวกร เทียบมาก
๕	นายทองเด่น บุญคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ทองเด่น บุญคำ
๖	นายดำรง ดอกไม้	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ดำรง ดอกไม้
๗	นางสาวเจตนิพิฐ พรมวันนา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	เจตนิพิฐ พรมวันนา
๘	นายสมหวัง เบี้ยประโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สมหวัง เบี้ยประโทก
๙	นายบัญญัติ โลจรัส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	บัญญัติ โลจรัส
๑๐	นายสำเภา โพธิ์วัด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	สำเภา โพธิ์วัด
๑๑	นายวัชรศักดิ์ มงคล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	วัชรศักดิ์ มงคล
๑๒	นายพิชัย จำชาติ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	พิชัย จำชาติ
๑๓	นายจำเนียร สิริสุทธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	จำเนียร สิริสุทธิ
๑๔	นายไชยา หนูมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ไชยา หนูมา
๑๕	นายพรมมา สาชิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พรมมา สาชิน
๑๖	นายปัญญาจนะคม พลแสน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ปัญญาจนะคม พลแสน
๑๗	นายจำปี จันคำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	จำปี จันคำ
๑๘	นางรัตดา สีฝ้าย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัตดา สีฝ้าย

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายันทวัฒน์ พุดหมื่นไวย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗		
๒	นางฉลอง โชตินอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗		
๓	นายพัฒน์พันธ์ พลบูรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑		
๔	นายวินัย ไบลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑		

/ผู้ขาดประชุม...

ผู้ขาดประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภาณุพันธ์ คุ่มคง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๒		
๒	นายสุเทพ กัมทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ ตากลม	นายก อบต.แก้งสนามนาง	สุพจน์ ตากลม	
๒	นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์	รองนายก อบต.แก้งสนามนาง	ประสิทธิ์ สุนันทสิงห์	
๓	นายอุดร แทบทาม	รองนายก อบต.แก้งสนามนาง	อุดร แทบทาม	
๔	นายนิคม ภูศรี	เลขานุการนายกอบต.ฯ	นิคม ภูศรี	
๕	นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	รองปลัด อบต.	ศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	
๖	นางอิศรา จันทรสาวพักตร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อิศรา จันทรสาวพักตร์	
๗	พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ	นายช่างไฟฟ้า	พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ	
๘	นายवलันต์ มรรครมย์	นายช่างโยธา	वलันต์ มรรครมย์	
๙	นายนิพนธ์ นราก็จพงษ์	นายช่างไฟฟ้า	นิพนธ์ นราก็จพงษ์	
๑๐	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักจัดการงานทั่วไป	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายอรัญ ดีเกียรติถาวร
(เลขานุการฯ)

นายศราวุธ จรมั่นนอก
(ประธานสภา ฯ)

ในวันนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบการ ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภา ฯ และพนักงานทุกท่าน ตามที่ได้เรียกประชุมสภาฯ ในวันนี้ก็เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามระเบียบ ฯ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายศราวุธ จรมั่นนอก
(ประธานสภา ฯ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ในสมัยตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่ในห้วงระยะเวลาการประชุมในสมัย ส่วนการนัดประชุมนั้น จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งอีกครั้ง หากท่านใดมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุเข้าในวาระการประชุมในสมัย ให้แจ้งเรื่องได้ที่เลขานุการสภาฯ เพื่อดำเนินการจัดทำระเบียบวาระการประชุมต่อไป

/ในวันที่ ๗ สิงหาคม....

- ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทุกท่านคงทราบรายละเอียดคร่าวๆ แล้วเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดให้รอบคอบเนื่องจากมีข้อห้ามในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชน อีกทั้งการปฏิบัติตนของข้าราชการทางเมืองที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเน้นย้ำให้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ในการลงมติ เนื่องจากมีความจำเป็นและเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย และเพื่อไม่ให้ขาดสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทางการเมือง ต่อไป

- ในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ นี้ มีสาเหตุจากหลายประการ ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องที่จะให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งคือการพิจารณาทบทวนเรื่องเงินจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาเงินจ่ายขาดเงินสะสมของปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ในเรื่องพิจารณาตามเอกสารที่ท่านได้รับทุกท่านแล้ว

๒. เรื่องการขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลแก้งสนามนาง ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะร่วมพิจารณาปรึกษาหารือตามระเบียบวาระต่อไป

๓. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายประการ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จากเดิม ๕ ปี เป็น ๔ ปี และแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ก่อนเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดังนั้น ในวันที่ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ซึ่งได้พิจารณาจากการออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางประธานคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองแล้ว จึงแจ้งเรื่องเพื่อขอเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ และให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

/นายศราวุธ.....

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	- ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกท่านตรวจดูรายละเอียดให้ครบถ้วน หากท่านใดเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมให้เสนอ
ที่ประชุม	- ไม่มี
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภาฯ)	- หากไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง รายงาน การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
นายอรรณู ตีเกียรติถาวร (เลขานุการฯ)	องค์ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภาฯ)	- หากครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ท่านผู้ใดมีมติเห็นชอบขอความกรุณายกมือ
มติที่ประชุม	- รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๗ เสียง (เป็นเอกฉันท์) — - ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง - งดออกเสียง จำนวน ๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๓.๑ การทบทวนมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ในการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
นายศราวุธ จรมั่งนอก (ประธานสภา ฯ)	- เรื่องการทบทวนมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เมื่อครั้งการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ในครั้งนั้น เป็น วาระที่ ๓.๑.๑๓ โครงการตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง วาระ ที่ ๓.๑.๑๔ โครงการลานปูน ขอเชิญท่านผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงให้แก่ท่านสมาชิก สภาให้ทราบรายละเอียดในการขอพิจารณาต่อไป
นายสุพจน์ ตากลม (นายกอบต.ฯ)	- กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้า นายสุพจน์ ตากลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ขอชี้แจง เกี่ยวกับ การจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังต่อไปนี้ ๑. อาคารตลาดสด ขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๗ เมตร ยกระดับพื้น จากระฟ้าเดิม ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น บาทถ้วน)

๒. โครงการลานปูน ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๕๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

- ช่วงที่ ๒ เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑.๕๘ ลบ.ม.

- ช่วงที่ ๓ เทศคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๕๕ ลบ.ม. (ละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินงบประมาณขอจ่ายขาดทั้ง ๒ โครงการรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

นายสุพจน์ ตากลม
(นายกอบต.๖)

- ซึ่งการขอมติสภาฯ ในวันนั้น มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒ รายการ แต่เนื่องด้วยมีเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับระเบียบพรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับการท้วงติง ว่าไม่เหมาะสม และไม่สมควร การทำอาคารสำนักงานหรือสิ่งไม่จำเป็นเดือดร้อนของประชาชนที่ชัดเจน ในวันี้จึงขอพิจารณาเพื่อทบทวนมติ ในส่วนการสร้างอาคาร และลานคอนกรีต เราน่าจะมีการทบทวนมติที่จะยกเลิกการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)

- จากการที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางได้ชี้แจงรายละเอียด กล่าวแล้ว ไม่ทราบว่ามีความหมายที่ชัดเจน มีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ขอเชิญ นายจำเนียร สิริสุทธิ์ ที่ยกมือขอซักถามได้ครับ

นายจำเนียร สิริสุทธิ์
(ส.อบต.หมู่ ๖)

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน และเพื่อขอทราบ รายละเอียดการที่ต้องทบทวนมติสภาฯ ในวันี้ เนื่องจากสาเหตุใด ติดปัญหา ทางด้านใด ขอรายละเอียดที่ชัดเจนด้วย ว่าติดขัดด้านกฎหมายด้านใดอย่างไร แนวทางการทางการแก้ไขอย่างไรต่อไปอย่างละเอียดต่อไป

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)

- ขอเชิญให้ทางรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ชี้แจงด้านข้อกฎหมายและระเบียบฯ ต่อไป

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
(รองปลัด อบต.๖)

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และกราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ขออธิบายถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว นั้น

ในส่วนนโยบาย.....

ในส่วนนโยบายของรัฐบาล และมีหนังสือสั่งการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการนำเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยทั้งประเทศเงินสะสมมีอยู่โดยประมาณ ๑ แสนกว่าล้านบาท โดยเป้าหมายให้ใช้จ่ายเงินสะสมอย่างน้อย ๖ หมื่นล้านบาท โดยตามหนังสือการตัวนี้ ได้มีองค์กรอิสระ และหน่วยตรวจสอบ ในระดับกรมและระดับจังหวัด ได้แนะนำและกำชับให้เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยตรง ก่อนที่จะขออนุมัติจากสภาฯ เช่น ปัญหาภัยแล้ง หรือปัญหาด้านสาธารณสุข ภัย ให้เกิดความเดือดร้อนแล้ว จึงดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ ดังนั้น โครงการก่อสร้างอาคารตลาด และลานคอนกรีต นั้นเรามามองเห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่สะท้อนถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างถึงที่สุด ซึ่งในขณะนี้เป็นนโยบายหลักในด้านภัยแล้ง เลยมีการขอทบทวนมติสภาฯ และด้วยระเบียบของพัสดุฯ ในขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างข้อ ๒๐ (๒) ซึ่งต้องมีการส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างให้พร้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารนั้น ในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการสอบราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังชะลอการทำสัญญา เนื่องจากมีการส่งมอบที่ดินเพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตามโครงการ ไม่สามารถกระทำได้ เพราะที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกรณีพิพาท และได้สิ้นสุดคดีความแล้ว แต่ต้องมีการประกาศออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาได้ ดังนั้น การทบทวนมติของสภาฯ นั้นเพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมา ดำเนินการให้เข้ากับหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอทบทวนมติสภาฯ ให้ทบทวนโดยคำนึงถึงปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่ โดยทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าวตามหนังสือสั่งการต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

- มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญนางรัตดา สีฝ้าย ส.อบต.หมู่ ๑๒ สอบถามได้ครับ
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านางรัตดา สีฝ้าย สมาชิกสภาหมู่ ๑๒ ไม่ได้ตั้งใจหรือสงสัยเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายดังกล่าว เพียงแค่อยากชี้แจงให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการก่อสร้างตลาดสด ซึ่งเดิมนั้น โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และได้มีการนำเข้ามาขอโอน งบประมาณเพื่อขอไปจ่ายค่าไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ และกิจการประปา ทั้งหมดในปี นั้น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ตามที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวฯ เป็นการแนะนำของข้าราชการ ผู้รับผิดชอบนั้นและคณะผู้บริหาร มีการชี้แจงหรือแนะนำเกี่ยวกับระเบียบให้ ถูกต้อง ไม่ใช่มีข้อผิดพลาดแล้วนั้นจะมาให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เป็นฝ่ายรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะ หากการดำเนินการดังกล่าวจะ ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือมีปัญหา ก็เห็นควรมีการทบทวนมติสภาฯ ตามที่เสนอ

นางศศิพัทธ์ ทองไพศาลสกุล
(รองปลัด อบต.ฯ)

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)
นางรัตดา สีฝ้าย
(ส.อบต.หมู่ ๑๒)

- และการดำเนินการก่อสร้างโครงการตลาดในครั้งต่อไป อยากให้ทางคณะผู้บริหารไม่เห็นควรให้มาเบียดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นจำนวนมากที่รอดำเนินการอยู่อีกมากมาย และโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยแท้จริงนั้น ต้องเป็นงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยแท้จริงต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายศราวุธ จรมิ่งนอก
(ประธานสภา ฯ)

- ต่อไปมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามอีกหรือไม่
ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในการพิจารณาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น ขอชี้แจงว่าขณะนั้น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งและได้หมดวาระไปแล้ว ซึ่งการกลับมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ เป็นไปด้วยคำสั่งของคณะรักษาความสงบฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจง และไม่ได้พาดพิงถึงท่านผู้ใดแต่ในขณะนั้น มีข้าราชการรักษาการตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง เป็นผู้เสนอเรื่องให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง พิจารณา ครับ

- มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามอีกไหมครับ
หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถาม จึงขอมติสภาฯ ยกเลิกมติสภาฯ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่จะยกเลิกมติสภาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. อาคารตลาดสด ขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูง ๗ เมตร ยกระดับพื้นจากระดับเดิม ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการลานปูน ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร นาว ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๕๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

- ช่วงที่ ๒ เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑.๕๘ ลบ.ม.

- ช่วงที่ ๓ เทศคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒.๕๕ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ขอยกเลิกมติสภาฯ ทั้งสิ้น ๒ โครงการรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการนำองค์ประชุมเพื่อพิจารณา

/นายอรัญ ติเกียรติถาวร.....

นายอริญ ติเกียรติถาวร
(เลขานุการฯ)

นายศราวุธ จรมิ่งนอก
(ประธานสภาฯ)

องค์ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนามนาง เมื่อครั้งการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง ในครั้งนั้น เป็นวาระที่ ๓.๑.๑๓ โครงการตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง วาระที่ ๓.๑.๑๔ โครงการลานปูน หากท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบยกเลิกมติสภาฯ จำนวน ๒ โครงการ (ตามรายละเอียดข้างต้น) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๗ เสียง (เป็นเอกฉันท์) —
- ไม่ยกเลิกมติสภาฯ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ คน

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
(รองปลัด อบต.ฯ)

- ส่วนด้านล่าง ข้อ ๒ ทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มียอดคงเหลือทั้งสิ้น ๘,๒๔๔,๗๖๘.๗๐ บาท เงินทุนสำรองไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ จะไม่สามารถจะนำมาใช้ได้เลย ตามระเบียบการเงินฯ ถ้าหากเงินทุนสำรองเงินสะสมมากกว่า ๒๕ % ก็จะสามารถนำมาใช้จ่ายได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการก็จะเหมือนกับการจ่ายขาดเงินสะสมนั่นเองคะ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐตามแบบฟอร์ม งส.๑ นั้น จะมีภารกิจหลักอยู่ ๕ ด้านดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๓. ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ในส่วนนี้หมายเหตุ รอการแจ้งแนวทางการปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทย และด้านอื่นๆ ซึ่งต้องมีการพิจารณาในเรื่องวิธีการของการใช้จ่าย ดังนั้น เราควรพิจารณาประเด็นการช่วยเหลือประชาชนใน ๕ ประเด็นนี้ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบและข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบต่อไป ในส่วนประเด็นอื่นๆนี้ได้นำหารือเบื้องต้นกับทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาแล้วว่า สามารถนำมาพิจารณาใช้ได้หลักการ และประเด็นใด คือ อาจจะเป็นแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่ควรจะนำประเด็นหลักทั้ง ๕ ข้อ มาพิจารณาก่อนในลำดับต่อไป

๓.๒ เรือพิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)

- ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ (๑)(๒)(๓) วรรค ๑ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติประกาศใช้ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ชี้แจงต่อไป

นายสุพจน์ ดากลม
(นายก อบต.)

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขาธิการสภาฯ และท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุพจน์ ดากลม ในตำแหน่ง ประธานพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง จากการประชุมของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวแล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ขอแก้ไขเพิ่มเติม จากประเภทที่ ๑ อปท.ดำเนินการเอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๒ หน้า ๓๓

๑๒. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคสล.

๑. ถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านฤทธิ์รักษา

๒. จากศาลปู่ตาถึงหลังโรงเรียนโนนรัง

จำนวนเงินงบประมาณในแผนไม่เปลี่ยนแปลง

๒. ขอแก้ไขเพิ่มเติม จากประเภทที่ ๑ อปท.ดำเนินการเอง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการขยายท่อถึงเหล็กประปา (แบบถังบอลูน) หมู่ ๑๐ บ้านหนองเม็กน้อย

๒. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล.เพื่ออุปโภค และบริโภค ม.๑ บ้านศูนย์กลาง

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.๙ บ้านแก้งขาม

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ทางสากเหล็ก - บ้านศูนย์กลาง

๕. โครงการวางท่อ คสล.ระบายน้ำ ม.๑ บ้านศูนย์กลาง ทางศาลปู่ตา

๖. โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.๒ บ้านโนนรัง

/๗. โครงการก่อสร้าง.....

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหน้าสหกรณ์ร้านค้าชุมชน ม.๕ บ้านหนอง
ขามนาดี
๘. โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ม.๑๑ บ้านไร่พัฒนา
๙. โครงการก่อสร้างถนนดินสายข้างวัดบ้านเจริญสุข ม.๑๒
๑๐. โครงการอาหารกลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามที่ทางคณะกรรมการ
พัฒนาแผนพัฒนาได้ดำเนินการพิจารณากลับกรอง เพื่อเสนอต่อสภาฯ ต่อไป
- ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขโครงการเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในขณะนี้ ซึ่งน้ำในแม่น้ำชีได้แห้งแล้งลง
- จากที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
ได้อธิบายรายการที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอเพิ่มเติมและแก้ไขกับทางคณะกรรมการ
พัฒนาแผนฯ ก่อนการดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการตามระเบียบฯ แล้ว ไม่
ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ก่อนเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ต่อไป
- นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)
- นายอรรฎู ดีเกียรติถาวร
(เลขานุการฯ)
- นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม
- นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)
- องค์ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครอบงองค์ประชุม
 - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
สนามนาง เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หาก
ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น
 - เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑
จำนวน ๑๗ เสียง (เป็นเอกฉันท์) —
 - ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ฯ จำนวน - เสียง
 - งดออกเสียง จำนวน ๑ คน
- ๓.๓ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
- ตามที่คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก้งสนามนางได้ส่งเรื่อง เสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ต่อไป ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ในนามของประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ชี้แจงรายละเอียดให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน
รับทราบ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายสุพจน์ ตากลม
(นายก อบต.๖)

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายประการ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จากเดิม ๕ ปี เป็น ๔ ปี และแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ก่อนเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ดังนั้น ในวันที่ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ซึ่งได้พิจารณาจากการออกประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางประธานคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองแล้ว จึงแจ้งเรื่องเพื่อขอเสนอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ และให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

- จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับนโยบายของ คสช. ทางคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุงต่อไป ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ให้ท่านรองปลัด ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นายศราวุธ จรมังนอก
(ประธานสภาฯ)

- เรียนเชิญรองปลัด อบต.แก้งสนามนาง ชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ต่อไป

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
(รองปลัด อบต.๖)

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และกราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทำจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี เป็น ๔ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่หนังสือสั่งการได้กำหนดข้างต้นแล้วนั้น

- เดิมเราใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์

- ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๙ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ และการกระจายอำนาจต่อไป ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

แนวทางการพัฒนา

- 1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
- 1.2 พัฒนาชุดล่อลึง คุลลึงและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

- 1.3 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- 1.4 สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

- 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษามาตรฐานการศึกษา
- 2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้
มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน
- 2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึง
ความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการ
หมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
- 3.2 ส่งเสริม พัฒนารอบบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพขอประชาชน
- 3.3 ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- 4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
- 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ให้จำเป็น และความต้องการของประชาชน เช่น ราง
ระบายน้ำ งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

แนวทางการพัฒนา

- 5.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ของชุมชนท้องถิ่นโคราช อนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาระเภทต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติการกิจ
หน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
- 6.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แนวทางการพัฒนา
- 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ โดยสร้างความอบอุ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 - 7.2 สนับสนุนการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนา
- 8.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลอง และป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
 - 8.2 ส่งเสริม รมรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

- แนวทางการพัฒนา
- 9.1 รมรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อและโรค ระบาดในพื้นที่
 - 9.2 สนับสนุน ส่งเสริม รมรงค์ การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะในชุมชน

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)

- ตามแนวทางการยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2560 -2563 ก็มีประเด็นการพัฒนาพร้อมแนวทางการพัฒนา ครอบคลุมทุกด้าน ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ อบจ. พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่หลัก ของอบต.ที่กำหนดต่อไป
- ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามไหมครับ หากไม่มี ขอให้ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม

นายอริญ ติเกียรติถาวร
(เลขานุการฯ)

- องค์ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม

นายศราวุธ จรมั่งนอก
(ประธานสภาฯ)

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ขอมติสภาฯ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ หากท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- มติสภาฯ เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ เสียง (เป็นเอกฉันท์) —
- ไม่เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ คน

/ระเบียบวาระที่ ๔.....

ระเบียบวาระที่ 4

นายศราวุธ จรมังนอก
(ประธานสภา)

เรื่องอื่นๆ

- พรุ่งนี้วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นัดประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง
ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560 – 2562
 2. พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2558
 3. พิจารณาแก้ไขข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนงานการเคหะและชุมชน แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ท่านที่ลาประชุมและขาด
ประชุมในวันนี้จะให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ทำหนังสือแจ้งประสานไปอีกครั้ง
พร้อมจะโทรแจ้งประสานให้เข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งต่อไป
- ในวันนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ของสมาชิกสภาฯ นายนันท์วัฒน์ พุด
หมื่นไวย์ ณ วัดป่าบวรนิเวศ บ้านพุทธรักษา เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
- มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐น.

(ลงชื่อ) *อรรฎุ ดิเกียรติถาวร* ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายอรรฎุ ดิเกียรติถาวร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ) *วินัย ไบลี* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย ไบลี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) *วัชรศักดิ์ มงคล* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวัชรศักดิ์ มงคล)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) *ศราวุธ จรมังนอก* ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศราวุธ จรมังนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง